

บทบรรณาธิการ

ผลงานทางด้านเศรษฐกิจ

รัฐบาลที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี จะมีอายุครบการทำงาน 2 ปี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 นี้ เป็นคณะรัฐมนตรีชุดที่ 60 ของไทย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดียวกัน ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำรวม 60 คน ในหัวข้อครึ่งทางรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับผลงานด้านเศรษฐกิจ ผลการสำรวจพบว่านักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาล โดยให้คะแนน 4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 เพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจในปี 2555 ที่ได้ 3.83 คะแนน รัฐบาลได้คะแนนด้านการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม 5.63 คะแนน และได้คะแนนรวมด้านการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเพียง 3.05 คะแนน

ด้านการประเมินผลงานของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี หัวหน้ารัฐบาล ได้คะแนน 3.66 คะแนน จากเต็ม 10 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว.คลัง ได้ 3.86 คะแนน ส่วนรัฐมนตรีที่ได้คะแนนสูงสุดเป็น นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.การท่องเที่ยว และกีฬา จากพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 4.67 คะแนน ในขณะที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์

ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 2.50 คะแนน ทำให้ภาพรวมผลงานของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญได้คะแนนประเมินเพียง 3.77 คะแนน ส่วนนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นักเศรษฐศาสตร์ให้คะแนนประเมิน 7.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าผลงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลสอบตกติดต่อกันทั้ง 2 ปี ซึ่งก็ไม่น่าจะแปลกอะไรถ้ารัฐบาลนี้จะสอบตกเนื่องจากรัฐบาลดำเนินนโยบายประชานิยมเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนคนรากหญ้าเป็นหลัก ซึ่งบางนโยบายไม่ถูกใจนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการแต่อาจจะไปถูกใจประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ มีสัญญาณระบุว่า เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว การเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงเป็นผลจากนโยบายที่ผิดพลาดตั้งแต่ช่วง 5 เดือนสุดท้าย ของปี 2554 ประเทศมีปัญหาจากมหาดูถูกภัย เพราะรัฐบาลเป็นเหตุให้มีการระบายน้ำจากเขื่อนในภาคเหนือ ช้ำเพราะหวังหาเสียงให้ชวชนทำนาได้หลายๆ ครั้ง นอกจากนี้การที่รัฐบาลปรับค่าแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศเพิ่มเป็น 300 บาทต่อวันทันที ยังผลให้สภาพคล่องของกิจการธุรกิจขนาดย่อมเกิดปัญหา ผู้ประกอบการต้องปรับราคาสินค้า มีผลทำให้เงินเฟ้อ สินค้ามีราคาแพงขึ้น ทำให้คนที่มียาได้น้อยเดือดร้อน

ในขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของไทยลดลง ซึ่งจะไปกระทบกับรายได้ประชาชาติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องแก้ไขด้วยนโยบายที่ถูกหลักวิชา โดยไม่นำนโยบายประชานิยมมาใช้อย่างผิดๆ เหมือน 2 ปีที่ผ่านมา